

Theo ông Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016; chuyên đề học tập năm 2017, 2018, 2019; tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể, cá nhân; rà soát, bổ sung, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; tiếp tục thực hiện việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học; hướng dẫn công tác tuyên truyền; công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng... Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện hưởng ứng tích cực, đạt nhiều kết quả.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chia sẻ: Các cấp hội phụ nữ trong huyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng và duy trì các mô hình: "Nuôi lợn nhụa tiết kiệm", "Hũ gạo tình thương", "Cặp lá yêu thương", "Tiếp sức đến trường", "Đường hoa nông thôn mới", câu lạc bộ gia đình hạnh phúc... Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã thành lập 305 tổ tiết kiệm với 13.000 thành viên tiết kiệm

## HUNG HÀ TỪ HỌC BÁC ĐẾN CÁC MÔ HÌNH HIỆU QUẢ

*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành, các địa phương ở Hưng Hà có nhiều cách làm hay, những mô hình hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.*

được trên 2,3 tỷ đồng cho trên 300 hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế; hỗ trợ 112 phụ nữ nghèo 2.532kg gạo và trên 270 triệu đồng, tặng 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền 36 triệu đồng. Ông Đỗ Năng Tuyên, Bí thư Chi bộ thôn Vị Khê, xã Minh Hòa cho biết: Với những hoạt động thiết thực, nhất là việc duy trì mô hình đường hoa nông thôn, Chi hội Phụ nữ thôn đã góp phần làm cho cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp, không chỉ giữ gìn tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới mà còn cùng địa phương phát triển các tiêu chí.

Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các cơ quan, đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, ngành Văn hóa, ngành Y tế huyện... cũng có nhiều cách làm hay theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình là Hội Nông dân với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa



Phụ nữ xã Minh Hòa (Hưng Hà) duy trì mô hình đường hoa nông thôn.

đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; chung sức xây dựng nông thôn mới; ngành Văn hóa với phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; ngành Giáo dục với phong trào "Khoa điểm hình làm theo lời Bác", "Nói cháo nghĩa tinh",

điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng", đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức giảng dạy tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ lớp 2 đến lớp 12; ngành Y tế với phong trào "Khoa điểm hình làm theo lời Bác", "Nói cháo nghĩa tinh",

học tập tấm gương liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm; MTTQ huyện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống gắn với nhiệm vụ chính trị; Đoàn Thanh niên huyện với phong trào "Thanh niên làm theo lời Bác" thực hiện các phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đảng bộ Quân sự huyện với chủ đề "Hành động làm theo tấm gương của Bác, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", nổi bật là mô hình "Vườn tăng gia" và "Hòm tiền tiết kiệm", hàng năm tiết kiệm được 20 - 25 triệu đồng...

Những cách làm hay, những mô hình hiệu quả của các địa phương, đơn vị trong huyện đã góp phần để Hưng Hà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, Hưng Hà là huyện đầu tiên và duy nhất có 100% số xã về đích nông thôn mới. Trên địa bàn huyện, 91,3% gia đình đạt gia đình văn hóa; 55,1% đồng hộ đạt đồng hộ văn hóa; 87,6% thôn, khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 72,7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Đó là kết quả đáng ghi nhận và là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm giành nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới.

MAI THÚ

### ► Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể

Ngày 15/5, đoàn kiểm tra chuyên ngành ngành Y tế tiến hành kiểm tra bếp ăn tập thể, nhà ăn tập thể của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình. Tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà, đoàn đã kiểm tra các điều kiện theo quy định về bếp ăn tập thể như thủ tục hành chính, giấy phép an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể; về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ nhà bếp; các điều kiện quy định về con người trực tiếp chế biến thực phẩm như bảo đảm sức khỏe, kiến thức, thực hành đồng thời tiến hành phỏng vấn tại chỗ về kiến thức của nhân viên nhà bếp. Bếp ăn Công ty gồm 12 người, tổ chức nấu ăn bữa trưa miễn phí cho công nhân với gần 2.000 suất ăn, bữa phụ buổi chiều với trên 400 suất ăn. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà bếp được quan tâm, đầu tư hiện đại, sạch sẽ, thoáng mát, đáp ứng tốt các yêu cầu bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.



Kiểm tra quy trình lưu mẫu thức ăn tại Công ty TNHH U-li.

Tại Công ty TNHH U-li, Công ty không tổ chức bếp nấu ăn tập thể mà chỉ có nhà ăn tập thể, đặt mua cơm suất từ đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Dịch vụ ẩm thực TTC Việt Nam. Đoàn đã kiểm tra các thủ tục hành chính, hợp đồng cung cấp suất ăn, giấy phép an toàn thực phẩm bếp ăn của đơn vị cung cấp, kiểm tra cơ sở vật chất nhà ăn và quy trình lưu mẫu. Tuy đã quan tâm đầu tư nhà ăn sạch sẽ, có điều hòa thoáng mát song Công ty chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm. Việc lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy trình, chưa tuân thủ việc ghi nhãn và định lượng... Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện các quy định mới về an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm để bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cho công nhân.

HÀ DUNG

### ► Tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ thuế

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh vừa tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho cán bộ, nhân viên Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế các huyện, thành phố. Đây là chương trình tập huấn nghiệp vụ trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Gần 200 người đã tham gia các lớp tập huấn. Các học viên được giới thiệu các luật, nghị định và các văn bản liên quan đến công tác PCCC; cung cấp các kiến thức về PCCC; trao đổi thông tin mới về hậu quả của cháy, nổ, các phương pháp và biện pháp PCCC hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản; hướng dẫn thực hành cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, các tình huống chữa cháy giả định.

VŨ TIẾN

### ► CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Xóa điểm ma túy phức tạp

Qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - kinh tế, Công an huyện Vũ Thư đã phát hiện tại thôn Lục Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư có điểm mua bán ma túy phức tạp do Trần Trọng Quận, sinh năm 1958 điều hành. Sau nhiều ngày cử trinh sát theo dõi, hồi 11 giờ ngày 14/5/2019, Công an huyện Vũ Thư đã bắt quả tang Trần Trọng Quận đang bán ma túy cho đối tượng nghiên tại nhà, lực lượng công an thu trong người và khám nhà đối tượng thu giữ 48 gói heroin. Qua đấu tranh, Quận khai nhận do bản thân mắc nghiện nên thường mua ma túy về bán lấy lời và sử dụng cho bản thân. Trần Trọng Quận là đối tượng đã có một tiền án về tội ma túy. Việc triệt xóa thành công điểm mua bán ma túy phức tạp trên được đồng đạo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

P.V

## Sức nóng đấu trường thể thao quân sự

*Với tinh thần "Đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ", gần 300 vận động viên đến từ 14 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã thi đấu sôi nổi, lập nhiều thành tích cao ở các môn thi, góp phần làm nên thành công của ngày hội thể dục thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2019.*

**Phát huy thành tích đã đạt được trong hội thao lần này, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và phong trào TDTT ở đơn vị mình. Bên cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nòng cốt để huấn luyện và duy trì các hoạt động TDTT ở đơn vị trong những năm tiếp theo đi vào nề nếp, chất lượng; tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện thể lực và hoạt động TDTT để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để ra.**

(Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh)



Các vận động viên tranh tài ở nội dung chạy vũ trang.

Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hội thao là sự kiểm định chính xác chất lượng, chiều sâu của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động TDTT của mỗi cơ quan, đơn vị; đồng thời, là cơ sở quan trọng tuyển chọn những hạt nhân thành lập đoàn thể thao LLVT tỉnh tham gia hội thao TDTT Quân khu 3.

Sau 4 ngày thi đấu, hội thao đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đại úy Đoàn Xuân Hoàn, Trại lý Quân khí Ban

CHQS huyện Tiên Hải tham gia thi đấu môn bóng chuyền chia sẻ: Hội thao là cơ hội cho chúng tôi gặp gỡ, giao lưu với đồng đội ở các đơn vị. Thượng úy Trần Thị Hợi, nhân viên Ban CHQS huyện Đông Hưng cho biết: Để chuẩn bị cho hội thao, chúng tôi đã nỗ lực luyện tập từ gần 2 tháng trước. Đến với hội thao, chúng tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua nhưng tất cả đều biểu thị quyết tâm cao nhất với tinh thần giao lưu, học hỏi để

Những ngày diễn ra các nội dung thi đấu tại Bộ CHQS tỉnh, trường bắn Đông Hoàng và sân vận động Thái Bình là nơi tranh tài của các vận động viên (VĐV) tham dự hội thao thể dục thể thao (TDTT) quốc phòng LLVT tỉnh luôn sôi nổi, sôi động. Các VĐV đến từ 14 đoàn thuộc cơ quan Bộ CHQS tỉnh, cơ quan quân sự các huyện, thành phố, Trường Quân

sự tỉnh và Trung đoàn 568 tranh tài với các môn: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chạy việt dã 7.000m, ba môn quân sự phối hợp, chiến sĩ khỏe. Tiếng cổ vũ, hò reo không ngớt của hàng trăm cổ động viên đã tiếp thêm sức mạnh và tinh thần để các VĐV thi đấu hết mình, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng

Xác định công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLD) liên quan trực tiếp đến tính mạng của người lao động (NLD) cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, những năm qua, Công đoàn ngành Công Thương đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chú trọng công tác bảo đảm ATVSLD tại doanh nghiệp. Với 27 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó chủ yếu là các công đoàn cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: may mặc, da giày, túi xách... là những mặt hàng liên quan nhiều đến công tác ATVSLD, phòng, chống cháy, nổ (PCCN), vì vậy công tác bảo đảm ATVSLD có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp. Ngoài việc hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định đối với NLD: ký kết hợp đồng lao động, các quy định về thực hiện chế độ, chính sách cho NLD (BHXH, BHYT...), Công đoàn ngành Công Thương yêu cầu doanh nghiệp xây dựng phương án, mua sắm trang thiết bị ATVSLD - PCCN. Tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình, nhận thức được hàng hóa là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe NLD và

## Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp

để gây cháy, nổ, trong khi cơ sở vật chất lại xuống cấp do xây dựng đã lâu nên việc bảo đảm ATVSLD - PCCN được Công ty đặc biệt coi trọng. Ngoài việc đầu tư kinh phí cải thiện điều kiện làm việc lên đến 4 tỷ đồng vào hệ thống quạt mát, ánh sáng, hệ thống PCCN với các bình xịt được đặt theo khoảng cách quy định, lối thoát hiểm, biển báo được treo ở những vị trí dễ nhìn thì ý thức của NLD về ATVSLD cũng được Công ty quán triệt ngay từ khi tuyển dụng. Ông Trần Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Ngay từ khi tuyển dụng NLD được tham gia các buổi học tập về nội quy, quy chế của Công ty, được tham gia các lớp tập huấn về công tác ATVSLD - PCCN. Để bảo đảm ATVSLD, Công ty thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, hàng ngày theo dõi các nơi sản xuất để phản ánh kịp thời những sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất; đồng thời, đưa tiêu chí ATVSLD vào nội dung thi đua, NLD vi phạm sẽ không được hỗ trợ tiền thưởng, tiền chuyên cần.



Hướng dẫn sử dụng thiết bị chữa cháy tại Công ty Cổ phần May Việt Hưng.

Vì vậy, tại các xưởng sản xuất, NLD thực hiện rất nghiêm các quy định Công ty đề ra, trong đó việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc đã trở thành

thói quen không thể thiếu của mỗi công nhân khi làm việc. Với Công ty Cổ phần May Việt Hưng, để tạo điều kiện cho trên 400 công nhân làm việc

trong môi trường an toàn, Công ty đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Ông Vũ Đức

Quý, cán bộ phụ trách công tác ATVSLD của Công ty cho biết: Hàng năm, Công đoàn ngành Công Thương cũng như các ngành chức năng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra về công tác ATVSLD - PCCN tại Công ty. Qua mỗi lần kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót để Công ty kịp thời khắc phục. Hiện tại, môi trường làm việc của công nhân trong Công ty luôn được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng và có những đường chỉ dẫn thoát hiểm để khi có sự cố cháy, nổ, công nhân sẽ chạy theo đúng chỉ dẫn. Công ty đã thiết kế riêng một hệ thống PCCN với tổng kinh phí lên đến hàng tỷ đồng và mỗi công nhân phòng cháy, chữa cháy của tỉnh, huyện tổ chức tập huấn cho tất cả nhân viên trong Công ty về phương án PCCN và tất cả nhân viên đã nhận được chứng chỉ PCCN. Vì vậy, từ khi thành lập đến nay Công ty chưa xảy ra sự cố cháy, nổ, mất ATVSLD nghiêm trọng, đời sống NLD được bảo đảm. Những năm qua, để tăng cường công tác bảo đảm ATVSLD tại các doanh nghiệp,

Công đoàn ngành Công Thương đã xây dựng kế hoạch triển khai tháng công nhân gắn với tháng hành động ATVSLD với mục đích tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương chia sẻ: Để bảo đảm ATVSLD, Công đoàn ngành đã hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức kiện toàn hội đồng bảo hộ lao động cơ sở, tổ chức tập huấn về công tác bảo hộ lao động, đặc biệt với những doanh nghiệp may mặc chúng tôi yêu cầu một năm hai lần tổ chức tập huấn ATVSLD cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở và chú trọng tới bữa ăn ca để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho NLD. Để phát triển bền vững, ngoài ý thức của NLD trong việc chấp hành các nội quy, quy định về ATVSLD, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng cần triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng môi trường an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG